



ที่ ศธ ๐๗๐๗๑/๖๖๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต
ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๖๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code แบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง
การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (www.ect.go.th) นั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต ขอให้ท่านดำเนินการประสาน
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทุกตำบล ขอความร่วมมือให้ประธานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ตำบลทุกตำบลร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว โดยสแกน QR Code แบบสำรวจ
การรับฟังความคิดเห็นฯ โดยมีกรอบระยะเวลาการประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลาวทิงฟ้า ขันตริรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘

“เรียนดี มีความสุข”

QR Code แบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (www.ect.go.th))



QR Code ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗



QR Code คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

